

## 5. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง

มีการแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดหรือตามกฎหมายกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะความเป็นอินทรีย์แก่ผู้บริโภค กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ต้องมีส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 95% ไม่รวมส่วนประกอบของน้ำและเกลือ



กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE

## 6. การเก็บรักษาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์และการขนส่ง

มีการเก็บรักษาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไม่ให้ปะปนและการปนเปื้อน มีการชี้บ่งรุ่นการผลิต สถานที่เก็บแยกเป็นสัดส่วนออกจากวัตถุอันตราย มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมคุณภาพ ระหว่างการขนส่ง พาหนะขนส่งและตู้ขนส่งต้องสะอาด พร้อมใช้งาน วิธีการขนส่งไม่ทำให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์



## 7. ระบบการตามสอบและเก็บบันทึกข้อมูล

ต้องมีบันทึกข้อมูล เอกสารและบัญชี ที่พร้อมให้ผู้ตรวจสอบสำหรับการประเมินและตรวจสอบย้อนกลับและทวนสอบได้ตลอดเวลา มีการจัดเก็บบันทึกและ/หรือเอกสารการผลิตไว้อย่างน้อย 5 ปี



### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ตัก 8 ชั้น)  
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร 10900

โทรศัพท์ : 0-2579-7520

Email : [organic.doa.thailand@gmail.com](mailto:organic.doa.thailand@gmail.com)

### คณะผู้จัดทำ

นางสาวจรรณี ติสวัสดิ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุวิภา คำแหง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวฮามีน๊ะห์ กาลอม	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



# การคัดบรรจุ การรวบรวม และการแปรรูป ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ พืชอินทรีย์



กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์

กรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000) โดยให้การรับรองแบ่ง เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ การรวบรวมผลิตผลผลิตพืชอินทรีย์ การคัดบรรจุผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

ผู้ได้รับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (Organic Thailand) พิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงว่าเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ซึ่งใบรับรองมีอายุ 2 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอการรับรอง ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <http://organic.doa.go.th/>

## ข้อกำหนดการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์

การรับรอง การคัดบรรจุ และการแปรรูปผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

### 1. สถานที่ผลิต

สถานที่ผลิตรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว/เคลื่อนย้ายได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โครงสร้างภายในอาคาร มีความแข็งแรง สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน ต้องมีพื้นที่ผลิตเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วน รวมถึงป้องกันการปนเปื้อนข้าม เพื่อรักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดกระบวนการ



### 2. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

สร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม มีจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ ทำงานได้ถูกต้องและแม่นยำ กรณีมีการผลิตแบบคู่ขนาน ต้องจำแนกและซ้่งภาชนะที่ใช้งาน และมีการจัดการระหว่างที่มีการผลิตอย่างชัดเจน

### 3. กระบวนการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ต้องมาจากแหล่งที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์ต้องไม่มาจากการตัดแปรพันธุกรรมหรือผ่านการฉายรังสี ต้องมีมาตรการควบคุมการปะปนและปนเปื้อนตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการบรรจุ กรณีการแปรรูปต้องใช้เฉพาะวิธีการทางกล กายภาพ หรือชีวภาพ ไม่ใช้เทคนิคการฉายรังสีในกระบวนการผลิต วัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยในการผลิตใช้ได้เฉพาะที่กำหนดรายการไว้ในมาตรฐาน มกษ. 9000



### 4. สุขลักษณะส่วนบุคคล

ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลให้ปนเปื้อนในผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และไม่ปฏิบัติงานในระหว่างเจ็บป่วย ผู้ปฏิบัติงานและผู้เยี่ยมชม ต้องละเว้นพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อน มีอุปกรณ์ล้างมือและอุปกรณ์ทำให้มือแห้งก่อนเข้าสู่บริเวณผลิต ห้องสุขาแยกออกจากบริเวณผลิตและถูกสุขลักษณะ

